

Sông Rhein và thành phố quê hương của L.V.Beethoven



Bản đồ Tây - Trung Âu và một số địa danh trong bài

Rhein là tên gọi theo tiếng Đức (theo tiếng Anh là “Rhine”, theo tiếng Pháp là “Rhin” – mà ta vẫn thường phiên âm là “Ranh”, theo tiếng Hà Lan là “Rijn”). Tên gọi này có gốc là từ cổ “renos” nghĩa là “dòng nước hung dữ”. Rhein là sông lớn nhất Tây Âu, dài 1320km, bắt nguồn từ vùng núi Grisons ở Đông Nam Thụy Sĩ trên độ cao 2600m, tiếp đó có đoạn là tuyến biên giới tự nhiên của Thụy Sĩ với Áo, Liechtenstein và Đức rồi chảy vào lãnh thổ Đức. Phần lớn sông thuộc nước Đức, trong đó có đoạn là biên giới tự nhiên Đức – Pháp. Ở hạ du, sông chảy vào lãnh thổ Hà Lan rồi đổ ra Biển Bắc. Ở thượng nguồn, khi chảy vào Đức từ thành phố Basel (Thụy Sĩ), sông có lưu lượng bình quân $1060\text{m}^3/\text{s}$. Ở hạ du, khi đến Hà Lan thì lưu lượng bình quân là $2600\text{m}^3/\text{s}$. Sông có lưu vực rộng $185\,000\text{ km}^2$ là vùng phát triển nhất của các nước Đức và Hà Lan. Hai bên bờ sông có các đô thị và trung tâm công nghiệp lớn như: Strasburg, Karlsruhe, Wiesbaden, Koblenz, Köln (tiếng Anh, Pháp gọi là Cologne), Düsseldorf, Rotterdam (cảng Rotterdam vào loại lớn nhất thế giới). Đoạn từ Basel tới Biển Bắc, sông dài hơn 800km và là tuyến giao thông thủy nhộn nhịp nhất châu Âu. Từ Biển Bắc, tàu lớn có thể theo sông Rhein rồi rẽ sang sông Main, theo đoạn sông đào tới sông

Danube qua nhiều nước Trung Âu ra Biển Đen để cập các cảng của Nga, Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ.



Mùa đông trên thượng nguồn sông Rhein tại Thụy Sĩ



Sông chỉ có vẻ “hung dữ” khi qua hẻm núi



sau đó lại rất đổi hiền hoà



Sông chảy qua rất nhiều đô thị lớn



và những khu công nghiệp quan trọng bậc nhất nước Đức



đồng thời cũng là tuyến giao thông thủy nhộn nhịp nhất châu Âu



nhưng dòng nước vẫn trong lành

—

Bên bờ sông Rhein có thành phố Bonn xinh đẹp, tuy không lớn (hiện có hơn 31 vạn dân, rộng 141,2 km²) nhưng rất đáng nhớ. Bonn được chọn là thủ đô của CHLB Đức (Tây Đức) trong thời gian 1949-1999. Đây là thành phố quê hương của nhạc sĩ vĩ đại Ludwig Van Beethoven (1770-1827). Đỉnh cao trong kho tàng đồ sộ các tác phẩm bất hủ của ông là bản Giao hưởng số 9 "Hương tới niềm vui" trong đó có 1 chương hợp xướng với lời của nhà thơ nổi tiếng F.Schiller. Giai điệu hùng tráng cùng với lời thơ tha thiết kêu gọi toàn nhân loại đoàn kết cùng phấn đấu cho lý tưởng cao cả là một thế giới đại đồng, mọi người sống chan hoà trong tình yêu thương và hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, không còn nghèo khổ và bất công. Gần đây, người ta tổ chức trưng cầu ý kiến là nếu gặp "người" ở hành tinh khác thì chúng ta sẽ giới thiệu cái gì tiêu biểu cho nền văn minh của Trái đất này với họ? Rất nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần bản Giao hưởng số 9 của L.V. Beethoven và không cần gì thêm nữa.



Thành phố Bonn bên bờ sông Rhein



Trường Đại học Bonn lớn nhất nước Đức, được thành lập năm 1818, hiện có 500 giáo sư (5 giải Nobel, 1 giải Fields) và 2,7 vạn sinh viên.



Lễ hội hoá trang truyền thống tại quảng trường trước toà Thị chính



Chân dung và chữ ký



Nhà lưu niệm tại Bonn



Chiếc piano đầu tiên

của nhạc sĩ vĩ đại Ludwig Van Beethoven

Một sự kiện đáng lưu ý là vào tháng 3/1998 tại lâu đài Petersberg, ngoại vi thành phố Bonn, Diễn đàn toàn cầu về Nước (Forum on Global Water) đã ra lời kêu gọi “Nước không thể là một tiềm ẩn xung đột mà phải là tác nhân của hoà bình và hợp tác”.



Từ hiên lâu đài Petersberg trên đồi nhìn xuống sông Rhein và thành phố Bonn



GS. TSKH. Phạm Hồng Giang & TS. Angela Merkel (lúc đó là Bộ trưởng Bộ Môi trường & Năng lượng hạt nhân, nay là Thủ tướng CHLB Đức) tại Diễn đàn Toàn cầu về Nước, tháng 3/1998 tại Bonn.

(www.vncold.vn)